



ที่ ศธ ๐๗๐๕๒/ว ๒๑๑

สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๑ ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการขอเลื่อนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้เปลี่ยนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศใช้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ โดยได้กำหนดแนวทางการขอเลื่อนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ “ในกรณีที่ผู้เรียนมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคเรียนตามวัน เวลา ตามกำหนด ผู้เรียนสามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบต่อสถานศึกษา โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องขอเลื่อนสอบต่อผู้มีอำนาจ” นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการขอเลื่อนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีผู้เรียนขอเลื่อนสอบเป็นรายบุคคล ให้ผู้เรียนยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบต่อสถานศึกษา โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาเลื่อนสอบ และแจ้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด รวบรวมข้อมูล และรายงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทราบ ต่อไป

๒. กรณีสถานศึกษาขอเลื่อนสอบให้กับผู้เรียนทั้งสนามสอบ ให้สถานศึกษาเสนอขออนุมัติเลื่อนสอบมายังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด พิจารณาเลื่อนสอบ และรายงานให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ทราบ

ทั้งนี้ หากมีการเลื่อนสอบขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการดำเนินการเลื่อนสอบ และเก็บรักษาความปลอดภัยและความลับของแบบทดสอบในระดับสถานศึกษา อีกทั้งดำเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๐๑ สว

(นางสาวเจนจิรี สร้อยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๕๖๒๕ ๕๔๓๗, ๐ ๕๖๒๕ ๕๑๙๕

โทรสาร ๐ ๕๖๒๕ ๕๑๙๖

e-mail : edu.nakorns.nfe@gmail.com